



THƯ MỤC VỤ MÙA VỌNG & GIÁNG SINH – NĂM THÁNH 2025 GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

Tòa Giám mục Đà Nẵng, ngày 01 tháng 12 năm 2024

Kính gửi : Quý Linh Mục, Tu sĩ, Chủnh Sinh
Quý Chức việc và Cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng.

Quý Cha và quý anh chị em trong gia đình giáo phận thân mến,

Năm Phụng vụ và Mục vụ 2024 vừa khép lại và cũng mở ra một Năm mới 2025 với Mùa Vọng và đón Mùa Giáng Sinh mừng mầu nhiệm Nhập thể của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc nhân loại; đồng thời cũng khai mạc một hồng phúc lớn cho toàn thể tín hữu và nhân loại là Năm Thánh Cứu Độ 2025.

Tôi xin gửi đến quý Cha cùng mọi thành phần Dân Chúa trong toàn Giáo phận lời cầu chúc ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha và của Chúa Giêsu Kitô trong sự hiệp thông với Chúa Thánh Thần.

Hướng sống của cả mùa Vọng và mùa Giáng Sinh cùng quy về một ước nguyện và thực tại cuộc đời trong hồng ân cứu độ mà Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa nhập thể cứu chuộc trao ban và mời gọi mọi Kitô hữu và toàn thể nhân loại. Đó chính là NIỀM HY VỌNG Nước Trời trong trọn vẹn cuộc sống nhân loại mọi nơi và mọi thời. Đó cũng là chủ điểm suy niệm và hành động của Hội Thánh Chúa Kitô trong Năm Thánh Cứu Độ 2025 này. Tất cả tín hữu trong Hội Thánh Chúa Kitô được Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi khiêm nhường, mạnh mẽ và kiên vững hiệp hành, trong tinh thần và nhiệt tâm của những người hành hương trên đường hy vọng, là cùng dẫn thân, cùng vui sống loan báo và làm chứng tá cho niềm hy vọng trong Tông sắc khai mở Năm Thánh: *“Từ hôm nay chúng ta hãy để cho niềm hy vọng này thu hút chúng ta, và qua chúng ta lan tỏa đến những ai khao khát niềm hy vọng ấy. Ước gì cuộc sống của chúng ta nói với họ: “Hãy trông cậy vào Chúa, hãy mạnh mẽ và can đảm; hãy trông cậy nơi Chúa” (Tv 27,14). Ước gì sức mạnh của niềm hy vọng lấp đầy hiện tại của chúng ta, đang khi chúng ta tin tưởng chờ đợi ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đáng được chúc tụng và tôn vinh, bây giờ và mãi mãi.” (Tông sắc Đức Trông cậy không làm thất vọng, số 25).*

Kính chúc quý Cha cùng quý Ông bà, anh chị em trong gia đình giáo phận sống an vui, hy vọng trong suốt mùa Vọng và Giáng Sinh đang đến, để “cùng loan báo Tin Mừng” và nhận lãnh nhiều ân phúc của Thiên Chúa trong Năm Thánh Cứu độ này.



Hiệp nhất trong Chúa Kitô

+ Giuse ĐẶNG ĐỨC NGÂN
Tổng Giám mục Phó TGP Huế
Giám quản Tông Tòa Giáo phận Đà Nẵng